

Bên Trong Ấn Bản này

Số 5: Mùa Đông Năm 2023

Chào mừng bạn đến với ấn bản tin tức hàng quý của Hội Đồng Giáo Dục, nơi bạn sẽ tìm thấy những thông tin cập nhật về việc tái cơ cấu Hội Đồng thường niên và ban lãnh đạo mới, giải thưởng thành tựu trọn đời của Thành Viên Hội Đồng Wilkerson, Văn Phòng Trường Bán Công và báo cáo mới nhất về việc giám sát tiến độ Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ.

Nhấn Nhủ Từ Chủ Tịch Hội Đồng

Với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng được đắc cử gần đây, tôi vô cùng cảm kích, vinh dự và khiêm tốn khi có cơ hội phục vụ trong vai trò này. Tôi xin cảm ơn các đồng nghiệp trong Hội Đồng đã bỏ phiếu tín nhiệm cho tôi. Tuy nhiên, không ai là một hòn đảo, và tôi mong được Hội Đồng tiếp tục hỗ trợ khi chúng tôi tiếp tục thực hiện công việc cho con em mình.

Nếu không phải là một cựu học sinh đã được hưởng lợi từ nền giáo dục công lập ở Philadelphia, đầu tiên là tại Trường Trung Học Cơ Sở Leeds và sau đó tốt nghiệp từ Trường Trung Học Phổ Thông Germantown, thì tôi đã không có mặt tại đây ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi biết rằng nền tảng giáo dục của tôi chính là bàn đạp để có được vị trí này, là một luật sư hành nghề ở Philadelphia.

Tôi cũng biết rằng có cả một ngôi làng đã nuôi nấng tôi khi còn nhỏ và đưa tôi đến nơi được công chúng tin tưởng này. Tôi hiểu là vì tôi đã trải qua tình trạng vô gia cư, cuộc chiến chống ma túy và tác động của nó đối với cộng đồng của chúng ta cũng như hầu hết tất cả những rào cản mà trẻ em của chúng ta phải đối mặt ngày nay. Tôi nhớ ơn ngôi làng của tôi (cha mẹ, gia đình và thầy cô), những người đã cùng nhau vòng tay ôm lấy tôi để làm giảm bớt những rào cản đó.

Ước mơ của tôi là mọi trẻ em ở Philadelphia đều được cả ngôi làng vòng tay che chở để làm giảm bớt nhiều rào cản mà con em chúng ta hiện đang phải đối mặt. Nói chung, tất cả chúng ta đều có thể là ngôi làng đó.

Luật Sư Reginald L. Streater
Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục

Hội Đồng Bầu Ra Các Nhà Lãnh Đạo Mới Cho Năm 2023

Tại Cuộc Họp Hành Động vào tháng 12 năm 2022, Hội Đồng Giáo Dục đã tổ chức cuộc họp cơ cấu thường niên và bầu ra các nhà lãnh đạo mới: Reginald L. Streater làm Chủ Tịch và Mallory Fix-Lopez làm Phó Chủ Tịch, những người này ngay lập tức bắt đầu thực hiện nhiệm kỳ một năm của mình. Họ thay thế Joyce S. Wilkerson làm Chủ Tịch và Leticia Egea-Hinton làm Phó Chủ Tịch, người đã chọn rời khỏi vai trò lãnh đạo của mình nhưng sẽ vẫn ở trong Hội Đồng Giáo Dục.

Ông Streater, được bổ nhiệm vào Hội Đồng năm 2021, tin rằng giáo dục công lập không chỉ là quyền công dân mà còn là nhân quyền. Ông tốt nghiệp Trường Trung Học Germantown và có 2 con đang học tại một trường công lập ở Philadelphia. Chủ Tịch Hội Đồng Streater, một luật sư tại Berger Montague, hành nghề trong nhóm Employment and Unpaid Wage (Việc Làm và Lương Không Được Trả), là một người ủng hộ quyết liệt cho những người đã từng không được trao quyền trong luật pháp và trong công chúng nói chung.

Cô Fix-Lopez, được bổ nhiệm vào Hội Đồng năm 2018, hiện là Trợ Lý Giáo Sư môn Anh Ngữ-ESL (Tiếng Anh Là Ngôn Ngữ Thứ Hai) tại Đại Học Cộng Đồng Philadelphia và là giảng viên trợ giảng về Ngôn Ngữ Giáo Dục tại Trường Cao Học Giáo Dục tại Đại Học Pennsylvania. Phó Chủ Tịch Fix-Lopez cũng thường xuyên tham vấn với các tổ chức nghiên cứu y sinh khắp Hoa Kỳ để hỗ trợ cho những nỗ lực phát triển chuyên môn tập trung vào truyền thông khoa học hiệu quả cho các nhà nghiên cứu quốc tế của họ. Cô sống ở Nam Philadelphia cùng chồng và hai con, một cháu học ở trường George W. Childs

Bà Wilkerson cho biết: “Thành viên Hội Đồng Egea-Hinton và tôi lấy làm vinh dự được đảm nhận vai trò lãnh đạo trong Hội Đồng Giáo Dục kể từ năm 2018. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy đã đến lúc để một thế hệ lãnh đạo mới mang niềm đam mê cải thiện giáo dục công lập, tính chuyên nghiệp và tinh thần hợp tác của họ vào ban lãnh đạo Hội Đồng nhằm thúc đẩy công việc của chúng ta tiến lên một cách hiệu quả.”

Bà Wilkerson được Thị trưởng Jim Kenney bổ nhiệm vào Ủy Ban Cải Cách Học Đường (SRC) năm 2016 và được Thống đốc Tom Wolf bổ nhiệm làm Chủ Tịch SRC. Vào năm 2018, bà Wilkerson đã hướng dẫn quá trình chuyển tiếp của Sở giáo Dục từ SRC do tiểu bang kiểm soát sang Hội Đồng Giáo Dục do địa phương kiểm soát khi bà, bà Egea-Hinton và bà Fix-Lopez được Thị Trưởng Kenney bổ nhiệm vào Hội Đồng. Sau đó Hội Đồng đã bầu bà Wilkerson làm Chủ Tịch Hội Đồng.

Sau đó, Hội Đồng giám sát việc thay đổi từ một Sở Giáo Dục đang gặp khó khăn về tài chính và học thuật thành một Sở Giáo Dục cải thiện kết quả giáo dục cho học sinh, đồng thời phát triển khả năng quản lý tài chính mạnh mẽ, lần đầu tiên đạt được xếp hạng đầu tư từ Dịch Vụ Nhà Đầu Tư của Moody kể từ năm 1977. Họ cũng lãnh đạo công tác của Hội Đồng là tạo ra và thực hiện Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ, một kế hoạch được thiết kế để nâng cao thành tích của học sinh đồng thời cung cấp những điều kiện cần thiết để hỗ trợ cho việc học tập. Gần đây, bà Egea-Hinton đã lãnh đạo cuộc tìm kiếm rộng rãi một tổng giám đốc mới, mà đỉnh điểm là việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr., người có thành tích đã được chứng minh trong việc hỗ trợ các mục tiêu được tìm thấy trong Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ.

Thị Trưởng Jim Kenney cho biết: "Chủ Tịch Wilkerson và Phó Chủ Tịch Egea Hinton xứng đáng được chúng ta ghi nhận và đánh giá cao về vai trò then chốt mà họ đã đóng góp trong việc Philadelphia trở lại với cơ chế quản lý trường học địa phương thành công. Thật vinh dự khi được bổ nhiệm họ vào hội đồng giáo dục địa phương đầu tiên sau gần hai thập kỷ; và trong hơn bốn năm, họ đã liên tục thể hiện sự tận tâm của mình đối với sự thành công của học sinh và khả năng lãnh đạo dũng cảm trong các giai đoạn có nhiều thay đổi và thử thách quan trọng. Tôi đánh giá cao sự khôn

ngoan, siêng năng và chuyên môn của họ với tư cách là đối tác hỗ trợ trẻ em và gia đình của thành phố chúng ta, và tôi biết ơn vì họ đã tiếp tục phục vụ trong Hội Đồng.”

“Thay mặt Sở Giáo Dục Philadelphia, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bà Wilkerson và Bà Egea-Hinton vì sự lãnh đạo, cống hiến và phục vụ cộng đồng của họ đối với Sở Giáo Dục và học sinh Philadelphia,” Tổng Giám Đốc Tiến Sĩ Tony B. Watlington nói: “Họ đã thể hiện sự kiên quyết trong vai trò vừa là người lãnh đạo vừa là tiếng nói của thành phố và đảm bảo cho học sinh ở Philadelphia nhận được một nền giáo dục chất lượng cao, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn nhất của Sở Giáo Dục cụ thể là trong thời kỳ đại dịch. Khi thế giới ngừng hoạt động, cam kết của Bà Wilkerson và Bà Egea-Hinton đối với con em chúng ta không bao giờ dao động. Tôi mong muốn được cộng tác làm việc với chủ tịch và phó chủ tịch sắp tới của Hội Đồng, khi chúng ta cố gắng đạt được các Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ, đồng thời làm việc để trở thành một sở giáo dục đô thị lớn, cải thiện nhanh nhất trong cả nước.”

Hội Đồng Giáo Dục phục vụ với tư cách là cơ quan quản lý của Sở Giáo Dục Philadelphia và giám sát tất cả các chính sách và quyết định ngân sách của Sở. Ngoài ra, Hội Đồng bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và đóng vai trò là người ủy quyền cho tất cả các trường bán công ở Philadelphia. Theo Chính Sách 004 của Hội Đồng, Chủ Tịch Hội Đồng chủ trì tất cả các cuộc họp của Hội Đồng, ký kết các hành động, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến công việc nào của Hội Đồng cần có chữ ký của Chủ Tịch. Ngoài ra, Chủ Tịch thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào do Hội Đồng giao và quy định của pháp luật.

Theo chỉ đạo của Hội Đồng, Chủ Tịch Hội Đồng chủ trì hoạt động khi Chủ Tịch vắng mặt. Ngoài ra, Phó Chủ Tịch đóng vai trò là chủ tịch của bất kỳ ủy ban thường trực nào khi chủ tịch hoặc phó chủ tịch ủy ban đó vắng mặt. Thành Viên Hội Đồng Egea-Hinton từng là đồng chủ tịch của Ủy Ban Tài Chính và Cơ Sở Vật Chất và là thành viên của Ủy Ban Quan Hệ Đối Tác và Kết Nối Cộng Đồng của Sở Giáo Dục. Cô cũng là người liên lạc của Hội Đồng cho Văn Phòng Dịch Vụ Kiểm Toán.

Hội đồng bao gồm 9 thành viên do Thị Trưởng bổ nhiệm và được Hội Đồng Thành phố xác nhận. Ngoài Chủ Tịch Streater và Phó Chủ Tịch Fix-Lopez, các Thành Viên Hội Đồng gồm có: Sarah-Ashley Andrews, Julia Danzy, Leticia Egea-Hinton, Chau Wing Lam, Lisa Salley, Cecelia Thompson và Joyce S. Wilkerson.

Thành Viên Hội Đồng Joyce Wilkerson Nhận Giải Thưởng Thành Tựu Trọn Đồi Quý Báu

Thành Viên Hội Đồng Joyce S. Wilkerson đã nhận được Giải Thưởng Thành Tựu Trọn Đồi của Benjamin Elijah Mays vì cam kết lâu dài của bà đối với nhu cầu giáo dục của trẻ em ở thành thị. Hàng năm Hội Đồng Các Ủy Ban Giáo Dục Đô Thị (CUBE) trao giải thưởng để vinh danh các thành viên hội đồng giáo dục hiện tại hoặc trước đây, những người đã tạo ra sự khác biệt cho các học sinh mà họ phục vụ.

Năm 2016, bà Wilkerson được Thị Trưởng Kenney bổ nhiệm vào Ủy Ban Cải Cách Học Đường, và sau đó năm 2016, Thống Đốc Wolf bổ nhiệm bà làm Chủ Tịch Ủy Ban. Năm 2018, Thị Trưởng bổ

nhiệm bà Wilkerson vào Hội Đồng Giáo Dục và sau đó các Thành Viên Hội Đồng đã bầu bà làm Chủ Tịch, một văn phòng mà bà chủ trì cho đến tháng 12 năm 2022.

Trong nhiệm kỳ 6 năm của mình với Sở Giáo Dục, Bà Wilkerson đã hướng dẫn quá trình chuyển đổi của Sở Giáo Dục từ Ủy Ban Cải Cách Học Đường do tiểu bang kiểm soát sang Hội Đồng Giáo Dục do địa phương kiểm soát vào năm 2018. Sau đó, Hội Đồng giám sát quá trình thay đổi của Sở Giáo Dục về tài chính và học thuật sang một tổ chức đã cải thiện kết quả giáo dục cho học sinh đồng thời phát triển khả năng quản lý tài chính mạnh mẽ, lần đầu tiên được xếp hạng cấp độ đầu tư từ Dịch Vụ Nhà Đầu Tư của Moody kể từ năm 1977.

Dưới sự lãnh đạo của bà Wilkerson, Hội Đồng đã phát triển các mối quan hệ đối tác nhằm tạo ra sự hỗ trợ bổ sung cho học sinh và đã đầu tư để thúc đẩy kế hoạch chiến lược của Hội Đồng, được gọi là Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ. Vào năm 2019, bà Wilkerson đã lãnh đạo công việc tạo ra và thực hiện Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ, một kế hoạch được thiết kế để nâng cao thành tích của học sinh đồng thời cung cấp những điều kiện cần thiết hỗ trợ cho việc học tập.

Gần đây nhất, bà Wilkerson đã tham gia vào cuộc tìm kiếm Tổng Giám Đốc mới kéo dài 6 tháng của Hội Đồng. Dưới sự lãnh đạo của cựu Phó Chủ Tịch Hội Đồng Leticia Egea-Hinton, Hội Đồng đã tiến hành tiếp cận cộng đồng rộng rãi, thuê một công ty tìm kiếm, điều hành và chỉ định một Ủy Ban Cố Vấn Tìm Kiếm Tổng Giám Đốc kể cả thu thập tiếng nói của các cộng đồng khác nhau trong quá trình tìm kiếm. Việc tìm kiếm lên đến đỉnh điểm trong việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr. người có 27 năm kinh nghiệm giáo dục và thành tích đã được chứng minh về việc hỗ trợ các mục tiêu được tìm thấy trong Mục tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ.

Thành Viên Hội Đồng Wilkerson cho biết: “Tôi lấy làm vinh dự khi Hội Đồng Giáo Dục Đô Thị đã công nhận công việc của tôi trong lĩnh vực giáo dục công lập với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng của Sở Giáo Dục Philadelphia. Tôi quan tâm sâu sắc đến việc thay đổi nền giáo dục công lập ở Philadelphia, để tất cả trẻ em của chúng ta có những nguồn lực và cơ hội cần thiết để học hỏi, phát triển và đạt được tiềm năng lớn nhất của chúng.”

Giải thưởng đã được công bố tại Hội Nghị Liên Hiệp Hội Đồng Học Đường Quốc Gia ở Miami vào ngày 9 tháng 12 năm 2022. Sau đó, Tạp chí Hội Đồng Học Đường Hoa Kỳ đã xuất bản trong ấn bản tháng 1 năm 2023 một [bài báo](#) tập trung vào sự lãnh đạo nền giáo dục công lập của bà Wilkerson và cam kết của bà trong việc cải thiện thành tích của học sinh và đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả học sinh học tập, phát triển và thành công.

Giải thưởng được đặt theo tên của Benjamin Elijah Mays, người đã gia nhập Hội Đồng Giáo Dục Atlanta vào năm 1969 và giữ chức Chủ Tịch từ năm 1970 đến năm 1981. Trong nhiệm kỳ của mình trong Hội Đồng, ông Mays đã làm việc không mệt mỏi để mang lại cơ hội giáo dục bình đẳng cho trẻ em. Ông được nhớ đến với vai trò lãnh đạo và phục vụ xuất sắc với tư cách là một học giả, giáo viên, mục sư, cố vấn, tác giả và nhà hoạt động dân quyền.

Văn Phòng Trường Bán Công Hỗ Trợ Hội Đồng Trong Vai Trò Là Người Ủy Quyền Cho Trường Bán Công

Với tư cách là cơ quan quản lý của Sở Giáo Dục Philadelphia, vai trò chính của Hội Đồng Giáo Dục là giám sát tất cả các chính sách và quyết định ngân sách cho Sở Giáo Dục. Nhưng Hội Đồng có 2 nhiệm vụ quan trọng khác. Một là bổ nhiệm và đánh giá Giám Đốc Sở. Hai là đóng vai trò là người ủy quyền cho tất cả các trường bán công truyền thống ở Philadelphia.

Giúp Hội Đồng hoàn thành nhiệm vụ này là Văn Phòng Trường Bán Công (CSO). Văn phòng này giúp các gia đình đưa ra quyết định sáng suốt về những lựa chọn của họ để con em theo học các trường bán công ở Philadelphia và yêu cầu các trường bán công chịu trách nhiệm về các mục tiêu đầy tham vọng. CSO thúc đẩy các tiêu chuẩn cao và cung cấp hỗ trợ có ý nghĩa, đồng thời nó cũng duy trì quyền tự chủ của trường bán công và bảo vệ quyền hạn của học sinh và gia đình. CSO được lãnh đạo bởi Peng Chao, Quyền Chánh Văn Phòng Trường Bán Công, và bao gồm khoảng 16 nhân viên.

Ông Chao cho biết: "Nhóm Văn Phòng Trường Bán Công cam kết hỗ trợ học sinh và gia đình khi chúng chuyển sang học trường bán công ở Philadelphia và đảm bảo cho tất cả học sinh đều có thể tiếp cận những trường học nào thử thách chúng trong học tập, hỗ trợ sức khỏe và chuẩn bị cho chúng được thành công."

Thay mặt Hội Đồng, CSO hàng năm tiến hành đánh giá toàn diện từng trường bán công và khi một trường bán công muốn đổi mới thì họ sẽ trình báo cáo đánh giá và đổi mới toàn diện cho Hội Đồng. Đánh giá này và các báo cáo đánh giá đổi mới của CSO dựa trên Nội Dung Hiệu Suất của Trường Bán Công, đánh giá ba lĩnh vực. Đó là:

- Thành Công Học Tập;
- Tuân Thủ Tổ Chức và Khả Năng Tồn Tại;
- Sức Khỏe Tài Chính và Tính Bền Vững

Đạo Luật Trường Bán Công chủ yếu cho phép gia hạn hoạt động của trường bán công trong thời gian 5 năm. Trong một số trường hợp đặc biệt, các trường bán công của Philadelphia có thể được gia hạn thêm một năm để cho phép đánh giá thêm thông tin về thành tích học tập.

CSO sử dụng nội dung gia hạn trường bán công tương tự trong công việc giám sát, đánh giá đang diễn ra. Mỗi trường bán công truyền thống của Philadelphia không nằm trong nhóm gia hạn đều nhận được đánh giá hàng năm về thành tích hoạt động của trường dưới dạng báo cáo Đánh Giá Trường Bán Công Hàng Năm (ACE).

Hiện nay có 83 trường bán công truyền thống ở Philadelphia, phục vụ khoảng 65.000 học sinh; trong khi đó có 217 trường thuộc sở giáo dục phục vụ khoảng 115.000 học sinh. Ngoài ra còn có các học sinh theo học tại các trường thay thế và các trường bán công trực tuyến/ khác. Tổng số học sinh ghi danh học ở Sở Giáo Dục là 198.645 học sinh.

Đạo Luật Trường Bán Công Của Pennsylvania được ban hành vào năm 1997 cho phép các hội đồng học đường địa phương thành lập các trường bán công mới. Ở Philadelphia, trường bán công đầu tiên được khai giảng vào năm 2002. Các trường bán công giống như các trường của sở giáo dục ở những điểm như sau:

- Là trường công lập, miễn phí.
- Trường giảng dạy tất cả các môn học chính phù hợp với quy định của tiểu bang.
- Trường phải thu nhận và hỗ trợ tất cả học sinh, kể cả những học sinh có nhu cầu đặc biệt và trình độ tiếng Anh hạn chế.

Tuy nhiên, các trường bán công không phải tuân theo một số chính sách của Sở Giáo Dục, chẳng hạn như:

- Thiết kế các chương trình học thuật của họ;
- Thời lượng của ngày học và năm học (mặc dù chúng phải đáp ứng các quy định của tiểu bang);
- Lựa chọn sách giáo khoa, giáo trình và các tài liệu khác;
- Tuyển dụng giáo viên và nhân viên;
- Quy định về kỷ luật đối với học sinh; và
- Các chương trình ngoại khóa

Chính Sách 400 của Hội Đồng cho phép Hội Đồng quyền hạn trong việc ủy quyền cho trường bán công cũng như thiết lập và duy trì các cơ cấu giám sát hiệu quả. Ngoài ra, Chính Sách 401 của Hội Đồng đảm bảo rằng tất cả các tiêu chuẩn ủy quyền cho trường bán công đều minh bạch, dựa trên thành tích, toàn diện, công bằng. Ngoài ra, chính sách còn xem xét trách nhiệm của Hội Đồng trong việc phân bổ các nguồn lực có giới hạn cho tất cả các trường công lập ở Philadelphia. Để tìm hiểu thêm về Văn Phòng Trường Bán Công, hãy truy cập [trangweb](#).

Hội Đồng Giám Sát Tiến Bộ Của Việc Đạt Được Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ

Tại Cuộc Họp Hành Động ngày 26 tháng 1, Hội Đồng Giáo Dục đã có thông tin cập nhật cuối năm dựa vào những phiên họp giám sát tiến độ Kế Hoạch Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ được tổ chức vào năm 2022. Năm ngoái, Hội Đồng đã theo dõi tiến độ của cả 5 Mục Tiêu Học Tập và cả 4 Biện Pháp Bảo Vệ. Xin nhắc lại, Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ là kế hoạch chiến lược 5 năm của Hội Đồng nhằm nâng cao thành tích của học sinh. Năm Mục tiêu học tập tập trung vào tập đọc, toán và sẵn sàng cho chương trình đại học và ngành nghề. Biện Pháp Bảo Vệ thiết lập những điều kiện cần thiết cho việc học tập. Biện pháp đề ra:

- Các trường chào đón và hỗ trợ,
- Trải nghiệm học đường phong phú và toàn diện,
- Hợp tác với phụ huynh/thành viên gia đình, và
- Xử lý các hành vi phân biệt chủng tộc

Vào tháng 12, Hội Đồng đã theo dõi tiến trình hướng tới việc đạt được Biện Pháp Bảo Vệ Thứ 3: Mọi phụ huynh và người giám hộ sẽ được chào đón và khuyến khích trở thành đối tác trong cộng đồng của con em họ. Hội Đồng đã xem xét hai chỉ số hiệu suất cho Biện Pháp này.

Chỉ số đầu tiên, đó là tỷ lệ phần trăm các trường có “Điểm Quan Hệ” cao trong Khảo Sát Toàn Sở Giáo Dục đã đi sai hướng. Tiến trình Biện Pháp Bảo Vệ bị cản trở bởi tỷ lệ tham gia khảo sát của các trường học là thấp. Ngoài ra, 75 trường chỉ còn được 1 điểm nữa là đáp ứng điểm số về mối quan hệ cao.

Về chỉ số hoạt động thứ hai, đó là tỷ lệ phần trăm những trường nào có Hội Đồng Cố Vấn Học Đường (SAC) họp trên 4 lần trong một năm, Sở Giáo Dục đang trên đà đạt được mục tiêu 100% trong năm học 2025-2026 năm.

Bạn có thể đọc tất cả các báo cáo hàng tháng của việc giám sát tiến độ Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ của chúng tôi [tại đây](#).

Các Phiên Họp Sắp Tới Của Hội Đồng

Ngày 23 tháng 2 năm 2023 - Cuộc Họp Hành Động

Ngày 23 tháng 3 năm 2023 - Cuộc Họp Hành Động & Thông qua Tuyên Bố Tổng Số Tiền

Ngày 6 tháng 4 năm 2023 - Phiên Họp Điều Trần Về Ngân Sách

Ngày 20 tháng 4 năm 2023 - Cuộc Họp Hành Động

Thông Tin Về Hội Đồng Giáo Dục

Hội Đồng Giáo Dục là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm giám sát tất cả các chính sách và quyết định về ngân sách của Sở Giáo Dục Philadelphia. Ngoài ra, Hội Đồng Giáo Dục còn đóng vai trò là cơ quan ủy quyền cho tất cả các trường bán công ở Philadelphia. Hội đồng bao gồm 9 thành viên do Thị Trưởng bổ nhiệm và được Hội Đồng Thành phố xác nhận. Các thành viên Hội Đồng hiện nay là: Chủ Tịch Reginald L. Streater, Phó Chủ Tịch Mallory Fix-Lopez, Sarah-Ashley Andrews, Julia Danzy, Leticia Egea-Hinton, Chau Wing Lam, Lisa Salley, Cecelia Thompson và Joyce S. Wilkerson.

Cám ơn các bạn đã đọc bản tin của chúng tôi!

Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để đọc tin tức của chúng tôi và kết nối với Hội Đồng Giáo Dục. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc thắc mắc nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: schoolboard@philasd.org.